



สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. มีจำนวนทั้งสิ้น 40,023 คน รวม 23 วัน มี 715,808 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 3,289,303.50 บาท รวม 23 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 51,398,900 บาท</p> <p>นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ กำหนดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา "อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย" ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในศาสตร์หลายแขนง ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนเศรษฐกิจ การพาณิชย์ ในยามประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบ "เศรษฐกิจพอเพียง" และ "ทฤษฎีใหม่" ให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง ซึ่งราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน</p>
ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>หน่วยปฐมพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ สรุปผลการดูแลประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ว่า ด้านร่างกาย มีผู้รับบริการทางการแพทย์ 556 คน ด้านจิตใจ มีผู้เข้ารับบริการประเมินสุขภาพทางจิต/ขอรับคำปรึกษา 17 คน</p>
สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว สธ.ขอให้ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเตรียมของใช้ส่วนตัวให้พร้อม เช่น ร่ม เสื้อกันฝน ยารักษาโรคประจำตัว พักผ่อนให้เพียงพอ สวมใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างสบาย รองเท้าที่สวมใส่สบาย ไม้รัด ไม่กัดสำหรับเด็กขอให้เขียนชื่อ พ่อ แม่ เบอร์โทรติดต่อใส่กระเป๋าเด็กไว้ด้วย ถ้ามีอาการเจ็บป่วย สามารถรับบริการได้ที่จุดบริการด้านการแพทย์รอบท้องสนามหลวง และจุดรับรองประชาชน 15 จุด หากมีข้อสงสัย ขอความช่วยเหลือ ติดต่อสายด่วนกู้ชีพฉุกเฉิน 1669</p>
ไทยรัฐ	<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ทดสอบเครื่องไปโอไฟดแบ็ก ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดระดับความเครียดจากอัตราการเต้นของหัวใจ ของรถโมบายคลายเครียด ที่จะให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ</p>
บ้านเมือง ไทยโพสต์	<p>ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p>-เสนอข่าว บุคลากรสาธารณสุข สสจ.ชัยนาท 116 คน ร่วมกันบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ให้กับสภากาชาดไทย เปลี่ยนความเศร้าโศกให้เป็นพลังของความสุข ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
แนวหน้า ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์ มติชนออนไลน์	<p>แสดงความอาลัย</p> <p>-เสนอข่าว รพ.นครพนม นพ.ยุทธชัย ตรีสกุล ผอ.รพ.นครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชน ร่วมกันแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการทำบุญตักบาตร พร้อมทั้งแปรอักษรเลข ๙ ตามด้วยรูปหัวใจ และตราสัญลักษณ์ของรพ. และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 98 วินาที โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม ณ โรงพยาบาลนครพนม เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2522</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>อาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ น้อมนำกระแสพระราชดำริสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดี จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย (Food safety) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 46 เป็นต้นมา ได้มอบป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัยให้ร้านไกลเด่นเพลสทั้ง 9 สาขา รวมทั้งมอบให้ผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้น 156,544 ป้าย และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ร้องเรียนรพ.ฉีดยาตาย</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านจำนวนหนึ่งนำศพนายนิพนธ์ แผลมชัยสงค์ อายุ 42 ปี อดีตนักมวยดังใน จ.ตรัง ปัจจุบันเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านนาชุมเห็ด ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ไปที่หน้ารพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.หาดสำราญ เพื่อเรียกร้องให้รับผิดชอบ เนื่องจากญาติข้องใจในการรักษาที่ไม่มีแพทย์เวรมาตรวจรักษา และหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิต ผอ.รพ.ได้ให้ญาตินำศพกลับบ้านทันที โดยไม่เก็บศพรอไว้ 2 ชั่วโมง</p> <p>นายอานนท์ บิลลาติฟ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.หาดสำราญ ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่รพ.เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และแจ้งให้ญาติทราบว่า รพ.ได้ชี้แจงว่าการรักษาทำตามกระบวนการขั้นตอนอย่างถูกต้อง และยาที่ฉีดให้นายนิพนธ์ไม่ใช่ยาที่ทำให้ผู้ตายเกิดการแพ้จนเสียชีวิตตามที่ชาวบ้านและญาติเข้าใจ หากญาติต้องการให้ส่งศพไปตรวจชันสูตรที่ รพ.สงขลานครินทร์ ต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตรวจเอง ประกอบกับผู้ตายเป็นมุสลิม การเดินทางไปกลับและรอผลตรวจชันสูตรต้องใช้เวลาเกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งผิดหลักการทางศาสนา ญาติจึงยอมนำศพผู้ตายไปฝังตามประเพณี แต่ยังคงติดตามข้อเท็จจริงให้กระจ่าง</p> <p>โดย น.ส.เพ็ญศรี แหลมชัยสงค์ พี่สาวผู้ตาย เปิดเผยว่า ผู้ตายมีสุขภาพดี เมื่อเวลา 23.00 น. คืนวันที่ 20 พ.ย. ขณะกำลังกินข้าว มีอาการปวดท้องและแน่นหน้าอก จึงขับรถยนต์ไปหาหมอด้วยตนเอง ซึ่งเบื้องต้นมีเพียงพยาบาลให้การรักษา จนกระทั่งผู้ตายสิ้นสติหลังจากพยาบาลฉีดยารักษาอาการปวดท้อง จึงมีแพทย์มาดูแลและปั๊มหัวใจ โดยสภาพศพผู้ตายมีเลือดไหลออกทางจมูก ปาก และผิวหนัง</p> <p>ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามนพ.สินชัย รองเดช ผอ.รพ. แต่ไม่พบ และเจ้าหน้าที่รพ.ปฏิเสธไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ของนพ.สินชัย โดยให้ไปสอบถามกับนพ.สจ.ตรัง เท่านั้น</p> <p>ด้าน นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สจ.ตรัง เปิดเผยว่า ได้ทราบเรื่องแล้ว การรักษาเป็นไปตามกระบวนการอย่างถูกต้อง การเสียชีวิตคงเกิดจากโรคหัวใจเฉียบพลัน ซึ่งหากเป็นการฉีดยาผิด มีอาการแพ้ จะเกิดผื่นหรือบวมตามใบหน้า ส่วนกรณีให้ญาตินำศพกลับบ้านทันที ยังไม่ได้รับรายงาน สำหรับการช่วยเหลือครอบครัวผู้ตาย ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการเยียวยา</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>คลิปหนูกั๊กบนแผงขายพลาสติก</p> <p>-เสนอข่าว มีการแชร์คลิปวิดีโอจากสมาชิกไลน์รายหนึ่ง แสดงให้เห็นภาพหนูกั๊กเกาะกินพลาสติกที่วางอยู่บนแผงในตลาดชื่อดังย่านห้วยขวาง กทม. สร้างความกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยแก่ผู้ที่ได้รับชมคลิป รวมถึงการตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดการปัญหาดังกล่าว</p> <p>เจ้าหน้าที่กองสุขาภิบาลอาหาร กทม. ระบุว่า ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะดำเนินการเอาผิดกับผู้ขายต่อไป ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้อีก สามารถส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ที่สำนักเขตที่ร้านค้าตั้งอยู่ หรือติดต่อแจ้งเรื่องเข้ามาที่กองสุขาภิบาลอาหาร</p> <p>นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค แนะนำการเลือกรับประทานอาหาร ว่า กรณีเจอหนูที่แผงพลาสติก เชื้อโรคที่มากับหนูจะทำให้ผู้ที่รับประทานอาหารนั้นเข้าไปเกิดอาการอาหารเป็นพิษ ประชาชนสามารถป้องกันเบื้องต้น โดยการเลือกซื้ออาหารจากร้านที่เชื่อถือได้เรื่องความสะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน และล้างมือก่อนการรับประทานอาหารทุกครั้ง</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ว่า จากที่องค์การอนามัยโลกยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และแนะนำให้เตรียมแผนรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในระยะยาว พร้อมกับวิจัยหาความรู้ใหม่ต่อไปนั้น ในส่วนของประเทศไทย แม้ว่าการประกาศดังกล่าวจะส่งผลให้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาอยู่ในสถานะเดียวกับโรคชนิดอื่น ๆ แต่กระทรวงสาธารณสุขจะยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเต็มที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และได้มีการยกระดับการปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 โดยเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการต่างๆ</p>
ไทยโพสต์ มติชน	<p>ร่าง พ.ร.บ.นมผง</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.ควบคุมการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการรายวัน	<p>ส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ...ว่า โดยหลักการเด็กทุกคนควรได้กินนมแม่อย่างเดียวยังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน และกินนมแม่พร้อมอาหารตามวัยจนถึง 2 ปี หรือนานกว่านั้น ซึ่งช่วงเวลานี้เด็กจะค่อยๆ ปรับตัวไปสู่การกินอาหารหลัก 3 มื้อ และนมจะเปลี่ยนจากเป็นอาหารหลักไปเป็นเพียงอาหารเสริม ดังนั้น การกำหนดขอบเขตควบคุมการส่งเสริมการตลาดในอาหารสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี จึงมีความเหมาะสม กฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นควบคุมไม่ให้มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง หรือส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถมในผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็กเล็ก เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีโฆษณาที่เกินจริงมาก</p> <p>-เสนอบทความ มองรอบด้านก่อนภาครัฐออกกฎหมายคุมการตลาดนมผง โดย ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ให้ความเห็นว่า การห้ามเรื่องการให้ข้อมูลในลักษณะของการส่งเสริมการตลาด ของผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็กช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี จะกระทบกระบวนการทำงานของเภสัชกรในการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากเภสัชกรชุมชนในร้านยามีหน้าที่ให้ข้อมูลโภชนาการแก่ประชาชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หากร่าง พ.ร.บ.ควบคุมไปถึงห้ามเผยแพร่เอกสารสื่อการตลาดของผลิตภัณฑ์นม ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการพัฒนาวิจัยอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นปิดกั้นช่องทางการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปอย่างน่าเสียดาย</p> <p>ส่วนในมุมมองของคุณแม่ มล.ลดาวัลย์ กมลสาสน์ บอกว่า หากรัฐต้องการควบคุมไม่ให้สินค้าทำโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ หน่วยงานที่ดูแลโดยตรงอย่างอย. ควรจะเข้มงวดในเรื่องนี้มากกว่าจะออกกฎหมายใหม่มาห้ามปราม และข้อห้ามหลายประเด็นก็กระทบสิทธิเสรีในการรับรู้ข้อมูล</p>
แนวหน้า	<p>ปัญหาเชื้อดื้อยา</p> <p>-เสนอบทความ รศ.พญ.ดร.วารุณี พรรณวานิช วานเดอพิทท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคในเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี กล่าวในงาน “สัปดาห์รัฐรักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปีพ.ศ.2559” ว่า มีคนไข้เด็กรายหนึ่งมีไข้มาแล้ว 12 วัน รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง แต่อาการไม่ดีขึ้น แพทย์ได้ให้ยาปฏิชีวนะทุกชนิดที่มีในโรงพยาบาล แต่อาการยังทรุดหนัก ซึ่งเป็นผลมาจากแพทย์ได้ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อเป็นการ “ตัดวงจรโรค”</p> <p>-ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการใช้อย่างสมเหตุผล กล่าวถึงข้อมูลของสร. ปี 2555 พบว่า รพ.ของรัฐมีการจ่ายยาปฏิชีวนะให้กับผู้ป่วยเฉลี่ย ร้อยละ 56 ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยรพ.ที่จ่ายยาปฏิชีวนะสูงสุดคือร้อยละ 90 ของผู้ป่วยทั้งหมด เชื่อว่าถ้าสำรวจไปถึงรพ.เอกชนน่าจะสูงกว่านี้ ทั้งนี้เกณฑ์ของสร.ระบุว่า ไม่ควรจ่ายยาปฏิชีวนะเกินร้อยละ 20 ของผู้ป่วยทั้งหมด</p> <p>-ผศ.ภญ.ดร.นิตดา เกียรติยั้งอังสุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา อธิบายการเกิดเชื้อดื้อยาว่า เกิดจากการได้รับยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการรับในปริมาณน้อยๆ ทำให้เชื้อโรคไม่ตายและมีวิวัฒนาการให้ทนทานต่อยาตัวนั้น</p>
ไทยโพสต์ สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>ทำร้ายผู้ช่วยพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ.และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ กรณีพยาบาลวิชาชีพประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ถูกผู้ป่วยและเพื่อนผู้ป่วยทำร้ายร่างกาย ว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเพิ่มการสื่อสารกับผู้ป่วย ผู้รับบริการและญาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยสร้างความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำงาน อาทิ กล้องวงจรปิด การกำหนดเป็นเขตปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แจงพร้อมดูแลผู้ป่วยทุกคน แต่ผู้ป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตต้องได้รับการก่อน</p>
สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<p>เร่งแก้ปมขัดแย้งแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลตีความการแพทย์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากกระทรวงการคลัง ว่า ขณะนี้เกิดความสงสัยถึงเหตุผลที่แพทย์พยาบาลต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายหรือถูกไล่อะเบีย ยืนยันว่าเรามีความห่วงใยและต้องการช่วยเหลือทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากบริการทางการแพทย์ ได้กำหนดวิธีการช่วยเหลืออย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาระบบบริการ การบริหารความเสี่ยงทางการแพทย์ การเจรจาไกล่เกลี่ย การต่อสู้คดี ยืนยันว่าไม่เคยทอดทิ้งบุคลากรเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น ทุกโรงพยาบาลจะส่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ย พูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้ เมื่อได้รับฟังเหตุผลและเห็นความจริงใจของ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เจ้าหน้าที่ จึงเข้าใจว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเป็นทนายความผู้คดีและช่วยเหลือเพื่อลดความกังวล
เดลินิวส์ คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์	<p>ร้องเรียน ฅกส.</p> <p>-เสนอจดหมาย จาก ชรก.บ้านกาญจนาภิเษก. ฅกส.ของกระทรวงฯ มีหนังสือให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการบ้านกาญจนาภิเษก. ความจำนนยอมให้หักเงินเดือนเข้ากองทุน ฅกส. โดยมีปัญหาว่า 1.ทำไมเอกสารจากฅกส. ไม่ถึงสมาชิก 2.ตามที่สมาชิกแจ้งไป ทั้งผู้ที่ได้รับเอกสาร ปริ้นท์เอกสารมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เอง และแจ้งโดยวิธีการอื่น ๆ มีการหักเงินบ้านกาญแล้วหรือไม่ เนื่องจากรับเงินเดือนผ่านธนาคาร 3.ฅกส.ควรจะแจ้งรายละเอียดถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง</p> <p>เจ้าของคอลัมน์ ตอบว่า หวังว่าทางสำนักงาน ฅกส.ของกระทรวงสาธารณสุขจะมีการแก้ไขปรับปรุงการสื่อสารแจ้งข่าวให้แก่ ชรก.บ้านกาญ ทั่วถึงกันทุกคนต่อไป</p>
บ้านเมือง	<p>การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 5 จัดโดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันพุธที่ 23 พ.ย. นี้ เวลา 08.30 น.</p>
ไทยโพสต์	<p>แผนปฏิบัติการโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ลงสู่พื้นที่ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ</p>
แนวหน้า	<p>อย.ควอลิตี้อวอร์ด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า เนื่องจากระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร อย.ควอลิตี้อวอร์ดค่อนข้างจำกัด ทำให้ผู้ประกอบการบางรายจัดเตรียมเอกสารไม่ทัน จึงได้ขยายเวลาการปิดรับสมัคร จากวันที่ 15 พ.ย. 59 ไปเป็นวันที่ 30 พ.ย. 59 ส่วนพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>วิธีการขอมาตรฐาน อย.</p> <p>-เสนอโฆษณา วิธีการเตรียมตัวเพื่อขอมาตรฐาน อย. มี 5 หัวข้อหลัก คือ 1.การขออนุญาตสถานที่ผลิต 2.การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ 3.กลุ่มอาหารที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. 4.กลุ่มอาหารที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. และ 5.ผลิตภัณฑ์ที่คาบเกี่ยวระหว่างยาหรืออาหาร</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ครบรอบการสถาปนา สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า วันที่ 19 พ.ย.ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการสถาปนา สปสช. โดยปีนี้เป็นครบรอบปีที่ 14 และก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 เผยที่ผ่านมา ช่วยคนไทยเข้าถึงการรักษามากขึ้น ไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย ชูบุคลากรสาธารณสุข หน่วยงานด้านสุขภาพ ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน ช่วยผลักดันให้ "บัตรทอง" สำเร็จ พร้อมเดินหน้าพัฒนากองทุนให้สิทธิครอบคลุมยิ่งขึ้น</p>
ไทยรัฐ	<p>ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว สสส.จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ปี 2559 โดย นส.อุสุมา เกตุท่าหัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในกลุ่มผู้ชาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด กว่าร้อยละ 80 เคยพูดตะคอกเสียงดังต่อภรรยาและคนรัก มักใช้คำหยาบคายเมื่อโมโห ขอบบระบายอารมณ์ และร้อยละ 71.7 นอกใจคบผู้หญิงหลายคน เมื่อเกิดอารมณ์โมโหสิ่งที่คุณชายเลือกทำ คือ ทำลายข้าวของในบ้าน ออกไปดื่มเหล้านอกบ้านจนเมา แล้วกลับมาทำร้ายภรรยา และมีบางรายบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ จึงเสนอว่าในระดับบุคคลและครอบครัว ควรปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดู เน้นเคารพสิทธิ์เนื้อตัวร่างกาย งดใช้ความรุนแรง และขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ร่วมกันส่งเสริมให้ความรู้และรณรงค์ยุติเรื่องดังกล่าว</p>
ไทยรัฐ บ้านเมือง	<p>การประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกาย</p> <p>-เสนอข่าว การประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นโดย สสส. สธ. กทม. และสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยองค์การอนามัยโลกเป็นผู้สนับสนุน ที่จัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>ขึ้นในวันที่ 16-19 พ.ย. 59 สมาชิก 80 ชาติได้ร่วมกันประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน เรียกร้องทุกภาคส่วน 6 ข้อ ได้แก่ 1. ยืนหยัดเป้าหมายและเพิ่มการลงทุนในการดำเนินการที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อลดภาระที่เกิดจากโรค NCDs 2. สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในระดับชาติ และสร้างเวทีความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกวิชาชีพ 4. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศ 5. สร้างความเข้มแข็งด้านการติดตามประเมินผลและเฝ้าระวัง 6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูล โดยการดำเนินการตามปฏิญญากรุงเทพฯ ของไทย สสส. และ สธ. ได้ยกย่องแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกาย เตรียมเสนอให้กรม.พิจารณาเร็ว ๆ นี้</p> <p>-เสนอบทความ ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ สสส. ได้ร่วมกับม.มหิดลและภาคีเครือข่าย เปิดตัวนวัตกรรม “Feel Fit” เป็นเครื่องมือในการวัดกิจกรรมทางกาย ที่สามารถเกาะติดชีวิตประจำวันของคนได้จริง ช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นด้วยการแบ่งการวัดออกเป็น 5 ระดับ</p>
แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p>มาตรการช่วยชวานา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรรพพงษ์ ฤทธิรักษา นพ.สสจ.สงขลา พร้อมด้วย ร.ท. นพ.สุภาพ ไพศาลศิลป์ ผอ.รพ.หาดใหญ่ ร่วมกันเปิดกิจกรรม “รพ.หาดใหญ่ช่วยชวานา” ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 50 ปี รพ.หาดใหญ่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชวานาไทยผ่านสหกรณ์การเกษตรตามนโยบายรัฐบาล</p>
เดลินิวส์	<p>ม.นเรศวร คิดค้นวิธีแช่แข็งกำจัดพยาธิใบไม้ตับ</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ม.นเรศวร ค้นพบ “กรรมวิธีการผลิตอาหารพื้นบ้านที่ทำจากปลาแม่น้ำเก็ล็ด ให้ปลอดจากพยาธิใบไม้ตับ โดยการนำปลาที่จะใช้ทำอาหารพื้นบ้าน เช่น ปลาตะเพียน ปลาขาวสร้อย ปลาแก้มช้ำ ปลาจิ้น ไปแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส เช่น การแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นทั่วไป หรือ แช่แข็งในตู้แช่แข็งพิเศษเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะทำให้ระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับที่อยู่ในปลาตายลง เนื่องจากโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในตัวและเซลล์ของพยาธิเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็ง ทำให้เซลล์พยาธิแตกและตาย ซึ่งปลาที่ผ่านการแช่แข็งที่อุณหภูมิดังกล่าว จะยังมีความสดสามารถนำไปผสมกับส่วนประกอบต่างๆ ในการทำปลาต้ม ปลาร้า ปลาจ่อม ฯลฯ โดยไม่เสียรสชาติ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ตรวจเยี่ยม รพ.ท่าบ่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ กลัปดี เลขานุการ รมว.สธ. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจแพทย์พยาบาล ตลอดจนข้าราชการทุกคน ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ภัทรนุชาพร นพ.สสจ.ลำปาง เผยถึงสถานการณ์โรคมือเท้าปากในพื้นที่ จ.ลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ ว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา จนถึงเดือนนี้ พบผู้ป่วยแล้ว 1,476 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งในปีพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกือบ 1 เท่าตัว โดยพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อ.เมืองปาน เกิน และงาว ได้ขอความร่วมมือไปยังศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาลต่าง ๆ เพิ่มความเข้มในการตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า</p>
แนวหน้า	<p>สสจ.ร้อยเอ็ดเตือนระวังโรคไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ. ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จ.ร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา 1 ราย ซึ่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ว จ.ร้อยเอ็ด (SRRT) ได้ร่วมกับทีมในพื้นที่ดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดอย่างเข้มข้นแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติม ขอให้ประชาชนได้ระมัดระวัง โรคนี้ไม่รุนแรงเท่าโรคไข้เลือดออก หากรู้สึกไม่สบาย ปวดศีรษะ อากาจะทุเลาลงภายในเวลา 2-7 วัน</p>
เว็บไซต์สยามกีฬารายวัน	<p>ป้องกันยาเสพติดในชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทซีพีจี จำกัด บริษัทในเครือของบริษัทชุมชนพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สสอ.ปะทิว และรพ.สต.ทรายแก้ว จัดโครงการ “เครือข่ายปฏิรูปสุขภาพ และป้องกันยาเสพติดในชุมชน” ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ของ บริษัทซีพีจี จำกัด เพื่อให้ประชาชน และ อสม. ได้รับความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งยังได้รับความรู้ในเรื่องความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ที่ถูกต้อง และกระตุ้นให้ประชาชนและอสม. เกิดความตระหนัก เข้าใจ และเป็นแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน พร้อมทั้งยังเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืน
พิมพ์ไทย มติชน	<p>ตรวจโรงงานกำจัดขยะ</p> <p>-เสนอข่าว ประจกฤทธิ อินดี ผู้บังคับหมวดกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 1 นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนเข้าตรวจโรงงานกำจัดขยะ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีกลิ่นเหม็น พบว่ามีกลิ่นเหม็นตามที่มีการร้องเรียนจริง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้จัดการโรงงานทำการฉีดยากันเหม็นให้ถี่ขึ้น เพื่อป้องกันกลิ่นที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง</p>

